



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๐๒

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้  
หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนา  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้แจ้งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง  
ความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินเบื้องต้น ก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ดังนั้น  
เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ส่งผลต่อการประเมินผลฐานะการเงิน  
และผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้อง  
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินรวมทั้งเอกสารประกอบงบการเงินเบื้องต้นก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินตรวจสอบ พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินในหนังสือที่จัดส่งงบการเงินให้  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิพงษ์ จุฬเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙